



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ อัตรา ลงวันที่ ๓๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทฤษฎีหรือปฏิบัติ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ มีผู้ผ่านการประมวลผลได้ตามเกณฑ์การตัดสินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิตามประกาศนี้ ปฏิบัติตนในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับลักษณะของการเข้าสอบครั้งนี้ และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๒. เข้าสอบตามลำดับรายชื่อที่คณะกรรมการกำหนด
๓. ประพฤติตนให้พร้อมระหว่างเวลาสอบสัมภาษณ์
๔. ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด

ผู้มีสิทธิเข้าสอบรายใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือมีการกระทำอันทุจริต
หรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนผู้นั้นทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
(๑๐๐ คะแนน) สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมชั้นดี (ชั้น ๓) ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	หมายเหตุ
๑	๖๒๐๒๐๔๐๐๒	นางอังคณา จันทร์แสงศรี	ห้องประชุมชั้นดี	(ชั้น ๓)
๒	๖๒๐๒๐๔๐๐๓	นายสมศักดิ์ ภูพรายงาม	"	"